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รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
 ประจำปี  ๒๕๖6  

วันจันทร์ที ่25 ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖6 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
............................................................................... 

ผู้มาประชุม 
๑. นายนพพร  ยี่ม ี   ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๒. นายนรสิงห์  อรรถธรรม  รองประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
๓. นายกันตพัฒน์   พิสิฐคุณานนท์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๔. นายเจริญ  แซ่อ๋อง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา  
๕. นายไตรศักดิ์   ตันกูล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๖. นายธีระ    พุ่มช่วย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๗. นายบุญช่วย  เกิดทรัพย ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๘. นายปัญญา  แซ่อ๋ึง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๙. นายภักดี   ขวัญรอด  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
๑๐. นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎาชั่วคราว   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา (ลาป่วย) 
๒. นายฤทธาคนี   ลีลานนท์  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎา (ลาป่วย)

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๒. นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๓. นายภีระพงศ์ พิสิฐคุณานนท์  รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๔. นายปรีชา     ใจอาจ   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๕. นายภูวิศ  เพชรขาว  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
๖. นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น   ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา 
๗. นายนิพิฐ  เจริญการ  ผู้อำนวยการกองช่าง 
๘. นายนพดล  แก้วมหิทธิ์  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๙. นางศิริโสภา  บูรณะศักดิ์สกุล  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐. นายอภิรักษ์  พรรณสุข  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑. นางนิติยา  ลูกสะเดา  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
๑๒. นางสาวพรรณวดี พันธ์แพ   รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๑๓. นางขนิษฐา  เจียมสกุล  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๔. นางจรรยารัตน์ ติ๋วสกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
๑๕. นางสาวปาริฉัตร ด้วงตุด   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๖. นางสาวฟารีดา หมัดบิลเฮด  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
๑๗. นางสาวธัญญาภรณ์ เสียงเสนาะ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๘. นางสาวสุภาวดี รอดกสิกรรม  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
๑๙. นางระพีพร  เพ็งจันทร์  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

/20.นางสาวสุนิษา... 
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๒๐. นางสาวสุนิสา หงษ์ทอง  ผู้สื่อข่าว NBT ภูเก็ต 
๒๑. นางสาวนูรีดา หงษ์เกย   ผู้สื่อข่าว NBT ภูเก็ต 
๒๒. นายปรัชญา  ตั้งวชิรพันธุ์  ผู้สื่อข่าว PHUKET TIMES 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๐.๐๐ น. 
นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น - เชิญประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
ปลัดเทศบาลฯ 
นายนพพร  ย่ีมี - บัดนี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ลงชื่อและเข้าร่วม           
ประธานสภาฯ ประชุมครบองค์ประชุมแล้ว กระผมขอเรียนเชิญ นายนพพร ยี่มี ประธานสภา

เทศบาลตำบลรัษฎา ประธานในที่ประชุม ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลรัษฎา  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖6 นะครับ วันนี้ มีสมาชิก
สภาฯ ขออนุญาตลาป่วย จำนวน 2 ท่าน คือนายฤทธาคนี ลีลานนท์ และ
นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์  

 - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 
- ข้อ ๒๕ เมื ่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้ว ให้เลขานุการสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบรายชื ่อสมาชิกสภาท้องถิ ่นผู ้มาประชุม แต่เนื ่องจากวันนี ้นาย
ฤทธาคนี  ลีลานนท์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปฎิบัติหน้าที ่เลขานุการสภา
เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุญาตลาป่วย ซึ่งจะต้องดำเนินการเลือกเลขานุการ
สภาเทศบาลฯ ชั่วคราว เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินการประชุม 
- ข้อ ๑๙ วรรคสอง ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภา
ท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่ยอม
ปฏิบัติหน้าที ่ให้สภาท้องถิ ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ ่นหรือข้าราชการหรือ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
สภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และ             
ข้อ ๒๖ วรรสองมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำ
ด้วยวิธีการยกมือ 
- ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้นำความในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

 - ข้อ ๘ วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่า
สองคน โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียวชื่อ  
ที่เสนอไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อ
เหล่านั้น โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู ้ที ่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ              
เมื ่อตรวจนับแล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อ ที ่ประชุมสภา
ท้องถิ่นผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลาย
คนให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ 
ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีกให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนน
สูงสุดเท่ากัน วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำความในข้อ 
๓๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลมให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อย
กว่าสองคนช่วยตรวจนับคะแนน วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งให้ประธานที่ 
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ประชุมดำเนินการให้ผู้ได้คะแนนสูงสุด เท่ากันตกลงกันเสียก่อนว่าจะให้ผู้ใด
เป็นผู้จับสลากก่อนหลัง หากตกลงกันไม่ได้ ให้ประธานที่ประชุมจับสลากว่า
ผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง แล้วให้จัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาดอย่าง
เดียวกันตามจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากัน   โดยเขียน
ข้อความว่า “ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น ” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น 
เขียนข้อความว่า “ไม่ได้รับเลือกเป็นประธานสภาท้องถิ่น” 

    -  สมาชิกสภาเทศบาลฯ ทุกท่านทราบระเบียบแล้วนะครับ 
    -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ  ได้เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ 
    สภาเทศบาลชั่วคราวและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน โดยชื่อที่เสนอ
    สามารถเสนอได้ไม่จำกัดจำนวน 
นายปัญญา  แซ่อ๋ึง  - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายปัญญา แซ่อึ๋ง สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาฯ เขต 2  เขต 2 ขอเสนอนางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เป็น
    เลขานุการสภาเทศบาลฯ ชั่วคราว 
นายนพพร  ย่ีมี   -  ขอผู้รับรองด้วยครับ  
ประธานสภาฯ   -  มีผู้รับรองถูกต้อง มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม 
    -  เมื่อไม่มีท่านอื่นเสนอ ผมก็จะอ่านชื่อผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
    เทศบาลตำบลรัษฎาชั่วคราว มีสมาชิกสภาฯ เสนอชื่อผู้สมควรได้รับการดำรง
    ตำแหน่งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎาชั่ วคราว จำนวน ๑ ราย คือ 
    นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์ 

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ให้ถือว่า                       
นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการสภา
เทศบาลตำบลรัษฎาชั่วคราว และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ต่อไป 
- ขอเชิญ นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์ ปฎิบัติหน้าที่ครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 1.1 ประกาศเทศบาลตำบลรัษฎา เรื ่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบล

รัษฎา  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ประจำปี 2566    
 -  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศ      
นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ  ผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว และผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ดิฉันนางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ เลขานุการสภาฯ 

ชั่วคราว ขออ่านประกาศดังนี้ 
ประกาศสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 

เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ สมัยที่ 4                
ประจำปี  ๒๕66 

------------------------------------------------ 
ตามประกาศสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.๒๕66  

ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕66 
แห่งสภาเทศบาลตำบลรัษฎาไว้ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม พ.ศ.๒๕66  
เป็นต้นไป มีกำหนด 30 วัน นั้น 
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อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล 
พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕6๒  และระเบียบว่าด้วย
ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.๒565 ข้อ ๒๒ จึงให้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา สมัยสามัญ 
สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕66  มีกำหนด 30 วัน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
    ประกาศ ณ วันที่  3  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖6 
           นพพร  ยี่มี 
                 (นายนพพร  ยี่มี) 
        ประธานสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
 

1.2 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง  
ครั้งที่ 4 
- รายละเอียดดังเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม 
1.3 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 
- รายละเอียดดังเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม 
1.4 การปรับปรุงยอดลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 
และประจำปี 2566 
- รายละเอียดดังเอกสารที่แจกให้ที่ประชุม 
1.5 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2566  

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา รายงานผลการปฏิบัติงานครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาล 
เมื ่อว ันที ่ 6 พฤษภาคม 2564 เพื ่อให้สภาเทศบาลทราบถึงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าตามที่ได้ประกาศนโยบายการบริหารไปแล้ว ดังนี้ 

ผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 113 
โครงการ เป็นเงินจำนวน  70,646,895.09 บาท แยกเป็น    

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย จำนวน 4 
โครงการ เป็นเงิน 12,345,615.41 บาท  

2. นโยบายการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย จำนวน 6 โครงการ เป็นเงิน 28,742,217.64 บาท  

3. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  ประกอบด้วย 
จำนวน 9 โครงการ เป็นเงิน 3,427,698.80 บาท  

4. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีว ิตและสังคม ประกอบด้วย 
จำนวน 68 โครงการ เป็นเงิน 19,552,287.56 บาท  

5. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร ประกอบด้วย  จำนวน 
26 โครงการ เป็นเงิน 6,579,075.68 บาท  

 
/ตามนโยบาย... 



หน้า ๕ 

 

 

  ตามนโยบายในการบริหารเทศบาลตำบลรัษฎา ที่ได้แถลงไว้ต่อ
สภาเทศบาลตำบลรัษฎา กระผม นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรี
ตำบลรัษฎา ได้บริหารราชการเทศบาลตำบลรัษฎา ตามนโยบายที่กล่าวมา
และได้ดำเนินการให้บรรลุจุดมุ ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  เสมอภาค             
เป็นธรรม และสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ประชาชน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนชาวเทศบาลตำบลรัษฎา 
  ในฐานะผู้บริหารเทศบาล ขอขอบคุณทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการบริหารราชการด้วยดีตลอดมา  
และคงได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลตำบล
รัษฎา เช่นนี้ตลอดไป ขอขอบคุณ 

     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

มติที่ประชุม - รับทราบไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1.6 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -
2567) ประจำปีงบประมาณ 2566 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา รายงานผลการติดตามครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอรายงานการติดตามประเมินผลและการดำเนินโครงการตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี 2566 ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพ ื ่อประเมินผลการดำเนินโครงการในแต่ละย ุทธศาสตร ์การพัฒนา                  
โดยติดตามข้อมูลการดำเนินงานโครงการต่างๆหน่วยงานต่างๆของเทศบาล  
สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้  ดังนี้ 
1. ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. 2566-2570) ประจำปี  2566 
  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปี  
2566  มีจำนวน  215  โครงการ  ได้รับอนุมัติงบประมาณ  จำนวน  161  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 74.88  ของโครงการตามแผนพัฒนา  โครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จมีจำนวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  70.19  ของ
จำนวนโครงการที ่ได้ร ับอนุมัติและอยู ่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  12.42  ของจำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ  และ
ไม่ได้ดำเนินการ  จำนวน 28 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  17.39  ในส่วน
ของงบประมาณ  งบประมาณตามแผนฯ  จำนวน  414,544,043  บาท  
ได้ร ับอนุมัต ิ  249,271,968  บาท  คิดเป็นร้อยละ 60.13  ของ
งบประมาณตามแผนฯ  แยกเป็นงบประมาณของโครงการที่ดำเนินการแล้ว
เสร็จที่เบิกจ่ายจริง  จำนวน  70,646,895.09  บาท 
2.  ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570)  ประจำปี  2566 

ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 
/ในการ... 
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  ในการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม ตามแบบรายงาน 2/1 ทั้ง 9 ประเด็น  
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการของเทศบาล  
อยู ่ในระดับ“มาก” โดยมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.85  เมื ่อพิจารณาเป็นราย
ประเด็น พบว่าประเด็นที ่ประชาชนมีความพึงพอใจมากที ่ส ุด คือการ
แก้ปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์ที่
ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92  
รองลงมาคือผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90  แสดงให้เห็นว่าประชาชนมี
ความพึงพอใจในผลการดำเนินงานที่เทศบาลจัดขึ้น  ซึ่งผลการดำเนินงาน
ของเทศบาลเป็นประโยชน์ต่อประชาชน นำไปสู ่การแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองตามต้องการของประชาชนได้ แต่ก็ยังมีข้อเสนอแนะด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

1. ควรให้ประชาชนส่วนร่วมในโครงการทุกโครงการ ประชาชนส่วนมาก             
ยังเข้าไม่ถึงหรือไม่ให้ความร่วมมือกับโครงการ 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์หลายๆ ช่องทาง เพราะคนบางกลุ่มไม่มีสื่อ
ช่องทางออนไลน์  ทำให้พลาดการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. ควรมีการบริหารจัดการขยะในซอยให้ดีกว่านี้  โดยเฉพาะซอยแม่กลิ่น               
มีขยะจำนวนมาก  ถังขยะไม่เพียงพอ  สุนัขคุ้ยเขี่ยขยะเรี่ยราด  ทำให้            
ภูมิทัศน์ในซอยดูสกปรก 

 ระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  พบว่า  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงาน
โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยภาพรวมมี
ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ “มาก”  เมื่อพิจารณาแยกแต่ละยุทธศาสตร์
จะมีระดับความพึงพอใจ  อยู่ในระดับมาก  โดยยุทธศาสตร์ที่ประชาชนมีความ
พึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการมากที่สุดคือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.08  รองลงมาคือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06  
และที่ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการน้อยที่สุด  คือ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 
3.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
  1. ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม
หรือเปลี ่ยนแปลง  ควรมีการสืบค้นข้อมูลพื ้นฐานเชิงประจักษ์  โดย
การศึกษาวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบันอย่างรอบด้าน  
ตลอดจนความต้องการของประชาชนหรือความเดือดร้อนจริง  ทั้งข้อมูล
ภายในตำบล ข้อมูลส่วนราชการ และข้อมูลของพ้ืนที่ตำบลข้างเคียง  เพ่ือ
เป็นข้อมูลเปรียบเทียบให้เกิดความเชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนา  เพื่อให้ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่นที่สมบูรณ์มีความเป็นไปได้  เกิดความเชื่อมั่น  สามารถ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงความต้องการและมี
ประสิทธิภาพ 

 
/2.เทศบาล... 
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  2.  เทศบาลควรทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลให้สอดคล้อง
กับงบประมาณ  สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง  ตรงกับความ
ต้องการและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนได้อย่างแท้จริง 
  3.   เทศบาลควรทบทวนหร ือค ้นหาสาเหต ุของการที ่ ไม ่ได้
ดำเนินการ  เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4.  เทศบาลควรมีการเร่งดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง 
กับแผนการดำเนินงาน 

มติที่ประชุม - รับทราบไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
นายนพพร  ย่ีมี -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่   11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
ประธานสภาฯ -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่  30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 -  ขอเชิญสมาชิกสภาฯ ตรวจทานรายงานการประชุม ครับ 

-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมบ้างไหมครับ  
-  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ  

นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 2 ขอแก้ไขรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 หน้าที่ 9 จากข้อความเดิม 
เป็น ข้อความใหม่ “เมื่อสักครู่ที่ผมสอบถามไปในส่วนของโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรของฝ่ายป้องกัน ไม่ใช่เกี ่ยวกับ อปพร.ครับ                  
ผมสอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณที่จากเดิม 100,000 บาท เป็น 
500,000 บาทครับ และอีกโครงการฯ เป็นการติดตั ้งกล้อง CCTV 
งบประมาณ 5,800,000 บาท ของหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 ผมเห็น
ด้วยเป็นอย่างยิ่ง ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้อง
ประชาชน ผมดูแล้วว่ากล้อง 60 ตัว งบประมาณ 1,200,000 บาท ตกตัว
ละ 22,000 บาท  โดยประมาณ มีในส่วนค่าติดตั้ง 1,000,000 กว่าบาท
พร้อมอุปกรณ์ รวมแล้ว 5,800,000 บาท อยากทราบว่าในพื้นที่หมู่ที่ 2 
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 1 มีการติตตั้งตรงจุดตรงไหนบ้างครับ เห็นซื้ออุปกรณ์
เยอะมาก หรือนำมารวมที ่เทศบาลฯ และอยากทราบว่าถ้าประชาชน
ต้องการดู ดูได้จากจุดไหนครับ ขอบคุณครับ” 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
-  มีผู้ใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมเพ่ิมเติมบ้างไหมครับ  
-  ถ้าไม่มีผู้ใดแก้ไขรายงานการประชุม  ผมจะขอสรุปที่ประชุมมีมติรับรอง
รายงานการประชุมนะครับ  

มติที่ประชุม - มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา ประจำปี ๒๕๖6    
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่   11 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2 เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 

 
/สมัยสามัญ... 
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 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 3 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 
 -  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 4 เมื่อวันพุธที่  30 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖6 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
3.1 ญัตติ เรื่อง ขอความเหน็ชอบกรณขีออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ความสูงเกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร ของบริษัท การ์มิน 
พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

 รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขอความเห็นชอบกรณีขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารความสูงเกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร 

หลักการ 
กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขอความเห็นชอบกรณีขออนุญาต

ก่อสร้างอาคารความสูงเกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร หมู่ที่ 1 ตำบล
รัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

เหตุผล 
เนื่องจากบริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี ้ จำกัด จะดำเนินการขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัย ค.ส.ล. สูง 2 ชั้น ตั้งอยู่บนโฉนดที่ดิน
เลขที ่ 16306, 19730, 19734, 19735, 19736, 19737, 
39738, 19739 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต             
ในการขออนุญาตบ้านพักอาศัยสูง 2 ชั้น ซึ่งความสูงอาคารที่สูงที่สุดเมื่อวัด
จากพื้นดินที่ก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดเกินกว่า 6 เมตร โดยพื้นที่โครงการ
ตั ้งอยู ่ในบริเวณที ่ 5 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560 ซึ่งบริเวณที่ 5 ให้มีได้เฉพาะอาคารที่มีความสูง
ไม่เกิน 6 เมตร เว้นแต่สภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องอาจมีมติให้อาคารมีความสูง
ได้เกินกว่า 6 เมตร แต่จะให้อาคารสูงเกิน 12 เมตร ไม่ได้   

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบในการก่อสร้างอาคาร
ความสูงเกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร ที่ปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน
เลขที ่  16306, 19730, 19734, 19735, 19736, 19737, 
39738, 19739 หมู่ที่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  

     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
       (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
       นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

/นายนพพรฯ... 
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นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ กรณีขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคารความสูงเกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร  
ของบริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ กรณีขออนุญาตกอ่สร้างอาคารความสูง 
ประธานสภาฯ เกินกว่า 6 เมตร แต่ไม่เกิน 12 เมตร ของบริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี้ 

จำกัด 
มติที่ประชุม - มีมติ เห็นชอบ กรณีขออนุญาตก่อสรา้งอาคารความสูงเกินกว่า            

6 เมตร แตไ่ม่เกิน 12 เมตร ของบริษัท การ์มิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

 หมู่ที่ 1 (กองช่าง) 
 

3.2 ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัยให้ชมุชน            
ในพื้นที ่ป่าชายเลน ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา หมู่ที ่ 1 ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล  
(กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล
    รัษฎา ขอเสนอญัตติ เร ื ่อง ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัดที ่ดิน                
    เพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
    ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล 

---------------------------------------------- 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขอความเห็นชอบการดำเนินการจัด
ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการ 
นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล จำนวน 1 ชุมชน คือ 
ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา หมู ่ที ่ 1 ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต 
จังหวัดภูเก็ต เนื้อท่ี 17.79 ไร่ 

เหตุผล 
เนื่องจากศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต 

ขอให้เทศบาลตำบลรัษฎา เสนอให้ สภาท้องถิ ่นเทศบาลตำบลรัษฎา
พิจารณาการจัดที่ดินเพื่ออยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลนในเขตท้องที่
ตำบลรัษฎาตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  

/(คทช.)... 
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(คทช.) ปี พ.ศ. 2561 – 2563 ซึ่งชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา หมู่ที่ 1 
ตำบลรัษฎา เป็นพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย ปี 2563 แต่เนื่องจากปัจจุบันทาง
ชุมชนยังไม่ยินยอมถอยร่นพ้ืนที่ด้านหน้าถนนเพ่ือจะขยายถนน  

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล 
เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบการดำเนินการจัดที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ภายใต้คณะกรรมการนโยบาย
ที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล ต่อไป 

    ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
       (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
       นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญผู้อำนวยการกองช่างครับ 
นายนิพิฐ  เจริญการ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
ผู้อำนวยการกองช่าง ประชุมทุกท่าน กระผมนายนิพิฐ  เจร ิญการ ผ ู ้อำนวยการกองช ่าง                       

ขออนุญาตชี ้แจงนะครับ ผมได้เข้าร่วมประชุมกับท่านวุฒิพงศ์ ภริงคาร 
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับ
ตัวแทนของชุมชน ชุมชนอื่นได้ให้ความเห็นชอบหมด ยกเว้นชุมชนหน้า
สะพานปลา ซึ ่งเดิมก่อนหน้านี ้ทางเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ขอให้ชุมชน             
ถอยร่นลงไป 3 เมตรจากขอบเขตถนน เพื่อให้สอดคล้องกับแนวสะพาน               
ซึ่งทางประธานชุมชนไม่ตกลง จะต้องขอความเห็นจากชุมชนก่อนว่าจะยอม
ให้ 3 เมตรตามที่เทศบาลฯ ร้องขอหรือไม่ หลังจากนั ้นก็มีการประชุม
คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ท่านรองผู้ว่าอำนวยฯ 
ได้ให้ผมชี้แจง ผมเองได้ให้ความเห็นว่า ถ้าเราไม่ขยายถึง 3 เมตร จะไม่
สอดคล้องกับสะพานซึ่งมีความกว้าง 16 เมตร อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
และเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเกาะสิเหร่ เลยจำเป็นต้องมีการขยาย
ถนนเข้าไปอีก 3 เมตร ในที่ประชุมได้ขอความเห็นจากประธานชุมชน ซึ่ง
ประธานชุมชนแจ้งว่าทางชุมชนลงความเห็นให้แค่ 1.50 เมตร ซึ ่งทาง
เทศบาลฯ ยืนยันที่จะต้องถึง 3 เมตร มติที่ประชุมมีความเห็นให้ทางเทศบาล 
นำเข้าให้สภาฯ ท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าจะรับได้ไหมตามที่
ชุมชน เสนอมาหรือไม ่ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายธีระ พุ่มช่วย ครับ  
นายธีระ พุ่มช่วย -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธีระ พุ่มช่วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขต 1 ผมพอจะมีความรู้เรื่องการจัดที่ดินของ คทช.อยู่บ้าง อยากเรียนให้
ทราบว่า โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่ดี ซึ่งเป็นโครงการฯ ของรัฐ ที่ยินยอม
ให้ชาวบ้านอยู่อาศัยได้อย่างถูกต้อง สุดท้ายแล้วใบอนุญาตนี้จะต้องออกจาก
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต แล้วก็ผ่าน 

 คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) และทางเทศบาลฯ 
เป็นที่สุดท้ายที่ให้ความเห็นชอบ ซึ่งผมอยากให้เลื่อนการพิจารณาการจัด
ที่ดินเพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าชายเลน ชุมชนหน้าองค์การ 

/สะพาน... 



หน้า ๑๑ 

 

 

สะพานปลา หมู่ที่ 1 ออกไปก่อน อยากให้หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องสรุปและ
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อน ถึงจะนำมาให้สภาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ผมอยากขอมติรับรองจากที่ประชุมด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญ นายเจริญ  แซ่อ๋อง ครับ  
นายเจริญ  แซ่อ๋อง -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมนายเจริญ แซ่อ๋อง สมาชิกสภาเทศบาลฯ 

เขต 1 ผมเห็นด้วยกับท่าน สท.ธีระ ครับ จริงๆแล้วต้องให้เจ้าของพื้นที่ คือ
ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เสร็จสิ้น
ก่อนครับ ฝากด้วยนะครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา เราเองไม่ได้รังเกียจที่ต้องรับพื้นที่มาเพื่อดูแล แต่อยากให้มีความ
พร้อมของสถานที ่มีชาวบ้านเป็นห่วงเรื่องของพ้ืนที่ ที่ทางเทศบาลฯขอขยาย
เข้าไป 3 เมตร ซึ่งผมเองอยากให้ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
จังหวัดภูเก็ต ดำเนินการให้เสร็จสิ้นและมีความพร้อมพอสมควร จะมอบให้
ทางเรา ซึ่งไม่ต่างกับโครงการบ้านจัดสรร ผมเองยินดีที่เข้าไปดูแลความ
เป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น แต่อยากให้ทางศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่า
ชายเลนจังหวัดภูเก็ตสรุปเรื่องการถอยร่นพื้นที่ให้เสร็จสิ้นก่อน และมอบใน
สิ่งที่เทศบาลฯดำเนินการต่อไปได้ ผมจึงอยากให้สภาฯ เลื่อนการพิจารณา
ออกไปก่อนครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านปลัดเทศบาลตำบลรัษฎาครับ 
นางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
ปลัดเทศบาลฯ ประชุมทุกท่าน ดิฉันนางจันทิพย์  ยิ่งดำนุ่น ปลัดเทศบาลตำบลรัษฎา ตามที่

ท่าน สท.ธีระ มีความเห็นให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ .ศ.๒๕๔๗  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 ข้อ 41 เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
กำลังปรึกษาญัตติใด ห้ามเสนอญัตติอ่ืน นอกจาก ญัตติดังต่อไปน้ี (7) ขอให้
เลื่อนการปรึกษา ก็ต้องขอมติจากท่ีประชุมสภาฯ ตามระเบียบฯ ข้อ 41 (7) 
ขอบคุณคะ 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมไหมครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด เห็นชอบ ให้เลื่อน

การพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดที่ดิน เพ่ือการอยู่อาศัยให้
ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา หมู่ที่ 1 ภายใต้
คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบายรัฐบาล  

นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๑๒ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ ให้เลื่อนการพิจารณา ญัตติ เรื่อง ขอความเห็นชอบการ 
ประธานสภาฯ จัดที่ดิน เพ่ือการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพ้ืนที่ป่าชายเลน ชุมชนหน้าองค์การ

สะพานปลา หมู่ที่ 1 ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และ
นโยบายรัฐบาล  

มติที่ประชุม - มีมติ ให้เลื ่อนการพิจารณา ญัตติ เรื ่องขอความเห็นชอบการจัดที ่ดิน             
เพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ชุมชนหน้าองค์การสะพานปลา 
หมู่ที่ 1 ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และนโยบาย
รัฐบาล (กองช่าง) 

3.3 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 
91,800 บาท (กองสาธารณสุขฯ) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบล 
    รัษฎา เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี

ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ   
........................................... 

หลักการ 
งานศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา  กองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3  รายการ  ได้แก่ 1. เครื่องวัด
ความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ  จำนวน  2  เครื่อง  เป็นเงิน 8,000 บาท  
2. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน  จำนวน  1  เครื่อง  เป็นเงิน  
70,000 บาท  3. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล  จำนวน  1  เครื่อง เป็น
เงิน  13,800 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  91,800  บาท  โดยเบิกจ่ายจากเงิน
บำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา 

เหตุผล 
ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ ่ายเงิน

ประจำปีของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา  เมื ่อวันที่  8  
พฤศจิกายน 2566 งานศูนย ์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลร ัษฎา                 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ  
ได้แก่ 1. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ  จำนวน  2  เครื่อง  เป็น
เงิน 8,000 บาท  2. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบสอดแขน  จำนวน  
1  เครื่อง  เป็นเงิน  70,000 บาท  3. เครื่องชั่งน้ำหนักเด็กแบบดิจิตอล  
จำนวน  1  เครื่อง เป็นเงิน  13,800 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  91,800  บาท  
โดยเบิกจ่ายจากเงินบำรุงศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลรัษฎา 

 
 

/ตามหนังสือ... 



หน้า ๑๓ 

 

 

 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0808.2/              
ว 7303 ลงวันที่ 30 กันยายน  2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

ข้อ 3 การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้จ่ายจาก
เงินบำรุงให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ การใช้จ่ายเงินบำรุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ ่ งก่อสร้าง ให้ผู ้อำนวยการโรงพยาบาลหรือหัวหน้าหน่วยบริการ
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้
ความเห็นชอบและเสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ  

จึงเสนอญัตติต ่อสภาเทศบาล เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลร ัษฎา 
พิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3  รายการ  ต่อไป  

      ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จัดซื้อ

ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 91,800 บาท  
นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 
ประธานสภาฯ  งบประมาณ 91,800 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ งบประมาณ 91,800 

บาท (กองสาธารณสุขฯ) 
 

3.4 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ 350,000 บาท และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณ 1,650,000 บาท 
(กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 

/หลักการ... 



หน้า ๑๔ 

 

 

หลักการ 
  กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ ่าย ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที ่ด ินและ
สิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
พร้อมเครื่องออกกำลังกายบริเวณพื้นที ่โดยรอบของพื้นที่รับน้ำ ภายใน
บริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 350,000 บาท  และ หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี พร้อมติดตั้งบริเวณลาน
สุขภาพภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต 
(สวท.) หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,650,000 บาท  

เหตุผล 
  เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการเดิมมีปัญหาและอุปสรรค
ของพื้นที่ที่อยู่บริเวณขุมน้ำที่อาจจะเกิดน้ำท่วมทำให้อุปกรณ์ออกกำลังกาย
ได้รับความเสียหาย ต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่จะดำเนินการใหม่   
จึงมีความจำเป็นต้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณใหม่ดังนี้   

งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 
  ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมเครื่องออกกำลังกาย
บริเวณพื้นที่โดยรอบของพื้นที่รับน้ำภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6  
“เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่พร้อมงานทางเดินคอนกรีต
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตารางเมตร และฐานพื้นคอนกรีตสำหรับวาง
เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 10 ฐาน  
  ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะ หมู่บ้านศรี              
สุชาติแกรนด์วิว 5 หมู่ที่ 6  
“เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 250.00 ตาราง
เมตร ก่อสร้างฐาน ค.ส.ล. สำหรับวางเครื่อง  ออกกำลังกายจำนวน 10 ฐาน  

  งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
ข้อความเดิม เครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี

“เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายสแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี 
พร้อมติดตั้งบริเวณลานสุขภาพภายในบริเวณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (สวท.) หมู่ที่ 6  
  ข้อความใหม่ “เพื ่อจ ่ายเป็นค่าจ ัดซื ้อเครื ่องออกกำลังกาย                
สแตนเลส 10 ชุด 16 สถานี พร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะ หมู่บ้าน             
ศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 หมู่ที่ 6  

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 30 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยาย
เวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
ให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน”  

 
/นายก... 



หน้า ๑๕ 

 

 

  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบล
รัษฎา เพื่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎา ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติแก้ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
โครงการดังกล่าว  

      ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ขอเรียนเชิญ นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์ ครับ  
นายบุญช่วย  เกิดทรัพย์  -  เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ  
สมาชิกสภาฯ เขต 2 และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญช่วย เกิดทรัพย์ สมาชิกสภา

เทศบาลฯ เขต 2 ขอบคุณท่านนายกฯ ที่นำเรื่องนี้เข้ามาแก้ไข เพราะเป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์สูงสุด เป็นความต้องการของพ่ีน้องประชาชนในชุมชนมากครับ 
เดิมเรื่องเครื่องออกกำลังกายนี้ ผมขอย้อนหลังหน่อยนะครับ ผมและท่าน 
สท.ปัญญา ได้เป็นคณะกรรมการแผนฯ ได้ฝากเรื่องนี้มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว 
เราได้ทำ แต่ทำของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ไม่ได้นำของหมู่บ้านศรีสุชาติ                
แกรนด์วิว 5 เข้าไป เดิมสิ่งนี้อยู่กับกองการศึกษา แต่ตอนนี้อยู่กับกองช่าง 
วันนี้เป็นเรื่องที่ดี ที่นำเข้ามาเปลี่ยนสถานที่ ผมเห็นด้วยครับ ผมขอทราบว่า
ตามแปลนที่ผมดู การตั้งวางของเครื่องเล่น ที่ทางผู้บริหารนำเสนอให้สภาฯ   
ดูแปลนที่ตั ้ง ถ้าตั้งวางแบบนี้ชาวบ้านน่าจะไม่สบายใจ เสียพื้นที่ เพราะ
บางส่วนจะทำเป็นสนามตะกร้อ สนามแบสบินตัน ฝากไว้ว่าถ้าเราได้ก่อสร้าง
แบบแปลนนี้ เราสามารถแก้ไขขยับสถานที่ตั้งวางได้หรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ - ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
 ผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหา ก็ดูหน้างานตามความเหมาะสม ถ้ายังตั้งวางใน

บริเวณสวนสาธารณะหมู่บ้านศรีสุชาติแกรนด์วิว 5 แต่ถ้าย้ายไปนอกพื้นที่
ไม่ได้ครับ ขอบคุณครับ 

นายนพพร  ย่ีมี - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพ่ิมเติม ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ ่งก่อสร้าง 

ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ 350,000 บาท และ
หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณ 1,650,000 บาท  

 
 

/มติที่... 
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 มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท               
ค่าก่อสร้างสิ ่งสาธารณูปการ งบประมาณ 350,000 บาท และหมวด               
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์กีฬา งบประมาณ 1,650,000 บาท 
(กองช่าง) 

3.5 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6  
งบประมาณ 1,550,000 บาท (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล
    รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
    รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  โครงการปรับปรุงผิวจราจร
    ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 (โครงการ
    ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6) 

........................................... 
หลักการ 

      กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา  ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา งานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก              
คอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. 
ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6) งบประมาณ 1,550,000 บาท  

เหตุผล 
 เนื่องจากรายละเอียดที่ตั้งไว้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการและ

เป้าหมายวิธีการทำงานก่อสร้างใหม่  โดยแก้ไขเป็นถนน ค.ส.ล. เพราะถนน
เดิมมีรอยแตกร้าวเป็นบริเวณกว้าง สาเหตุจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเกิดฝนตก
หนัก ทำให้โครงสร้างของชั้นรองพื้นทางได้รับความเสียหายโดนน้ำซึมผ่าน
พื้นถนนทำให้เกิดช่องว่างบริเวณใต้ถนน และมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ใช้
เส้นทางนี้ด้วย จึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเป็นถนน ค.ส.ล.จึงมีความจำเป็นต้อง
ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที ่ 6 (โครงการก่อสร้างถนน                
ค.ส.ล. ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6) งบประมาณ 1,550,000 บาท เป็นดังนี้ 

 
 

/ข้อความ... 
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ข้อความเดิม “เพื่อจ่ายเป็นค่าเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติก 
คอนกรีต หนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี ่ย 5.70 – 10.00 เมตร                 
ยาว 473.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร รายละเอียด
ตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลรัษฎา
กำหนด  
  ข้อความใหม่ “เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 
เมตรความกว้างเฉลี่ย  6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หรือพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 1,080.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาล)  

โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 29 
“การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”  
  นายกเทศมนตรีตำบลร ัษฎา จ ึงเสนอญัตติต ่อสภาเทศบาล              
ตำบลรัษฎา เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎาได้ ให้ความเห็นชอบอนุมัติ            
แก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2567 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงการ
ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี  
หมู ่ท ี ่  6 (โครงการก่อสร้างถนน ค.ส .ล.ซอยเทพกระษัตร ี หมู ่ท ี ่  6) 
งบประมาณ 1,550,000 บาท   

     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้แก้ไข

เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 
โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอย              
เทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 งบประมาณ 1,550,000 บาท 

นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย

แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที ่ 6 งบประมาณ 
1,550,000 บาท 

มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก   
คอนกรีต (ลาดทับ) ซอยเทพกระษัตรี หมู่ที่ 6 
งบประมาณ 1,550,000 บาท (กองช่าง) 
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3.6 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                
พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

3.6.1 โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 2,370,000 บาท (กองช่าง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล
    รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

........................................... 
หลักการ 

  กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ แผนงานเคหะ
และชุมชน งานไฟฟ้าและประปา งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน ประเภท 
เง ินอุดหนุนการไฟฟ้า ส ่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 2,370,000 บาท ดังนี้ 

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ช ุมชนมะลิแก้ว 
งบประมาณ 100,000 บาท  

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
งบประมาณ 760,000 บาท        

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
งบประมาณ 590,000 บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10 
งบประมาณ 920,000 บาท 

เหตุผล 
  ตามที่จังหวัดภูเก็ต  ได้รับอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าชายเลน 
(ป่าสงวนแห่งชาติ) เพ่ือดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินและอยู่อาศัยให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล คทช. จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนมะลิแก้ว, ชุมชนกิ่งแก้ว 
ซอย 2, ซอย 9 และ ซอย 10 โดยจังหวัดภูเก็ตได้อนุญาตให้องค์กรปกครอง
ส ่วนท้องถิ ่นที ่ช ุมชนได้ร ับอนุญาตให้ใช ้พ ื ้นที ่แล ้ว ดำเน ินการพัฒนา
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน เช่น 
การขนส่ง การสร้าง ถนน การไฟฟ้า การประปาแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็ก ในกรอบ
พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตได้ กองช่าง จึงได้ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต
ประมาณการค่าใช้จ่าย ในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้กับชุมชนดังกล่าว
ข้างต้น แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลรัษฎามิได้ตั้งงบประมาณเพ่ือการนี้ไว้ 

/จึงจำ... 
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            จ ึงจำเป ็นต ้องขออนุม ัต ิโอนเง ินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่จำนวน 4 โครงการ เพื่อให้
ประชาชนในพื้นที่มีแสงสว่าง มีความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ช่วยป้องกันและลดปัญหาอาชญากรรม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

โอนเพิม่ 
กองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและประปา                

งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุน   
ประเภทเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต   

1. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ช ุมชนมะลิแก้ว 
งบประมาณ 100,000 บาท  

2. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 2 
งบประมาณ 760,000 บาท        

3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 9 
งบประมาณ 590,000 บาท        

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย 10 
งบประมาณ 920,000 บาท      
รวมโอนเพิ่ม  2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

โอนลด 
กองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบดำเนินงาน 
หมวดค่าวัสดุ 

- วัสดุจราจร จำนวน 500,000 บาท 
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน หมวด 

ค่าครุภัณฑ์  
 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 
  - โปรแกรมเขียนแบบ ออกแบบ ด้านวิศวกรรมโยธาและ

สถาปัตยกรรมของอาคารและสิ ่งก่อสร้างโครงสร้างอาคาร 3 มิติ  จำนวน 
250,000 บาท 

งานก่อสร้าง งบบุคลากร หมวดเงินเดือน  
    - เงินดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น จำนวน 

1,015,000 บาท 
งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูการ 

- โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยมะลิแก้ว หมู่ที่ 1 
จำนวน 605,000 บาท 
 รวมโอนลด  2,370,000 บาท (สองล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 หมวด 4 ข้อ 27  “การโอนเงิน
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ 
ปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ให้เป็นอำนาจ
อนุมัติของสภาท้องถิ่น”  

/นายก... 
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นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขอเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล                
ได้อนุม ัต ิโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖7                 
เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่โครงการดังกล่าว  

     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที ่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 2,370,000 บาท 

นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 

จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,370,000 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 2,370,000 บาท (กองช่าง) 
 

3.6.2  เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 36,200 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบล 
    รัษฎา เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี

ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื ่อง  ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

........................................... 
หลักการ 

สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลร ัษฎา ขออนุม ัต ิโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ค่าครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื ่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ เป็นเงิน 
36,200.00 บาท เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน 
การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

/เหตุผล...
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เหตุผล 
          เนื่องจาก ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงมีความจำเป็นขออนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อตั้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรม
ปฏิบัติการ เป็นเงิน 36,200.00 บาท (สามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)  

โอนลด 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานวางแผนสถิติและวิชาการ หมวด            
ค่าใช้สอย ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 500,000.00 บาท 
คงเหลือ 379,505.75.- บาท โอนลด 36,200.00 บาท (สามหมื่นหกพัน
สองร้อยบาทถ้วน)  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า

ครุภ ัณฑ์ ประเภทครุภ ัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล ็กทรอนิกส์ เครื ่อง
คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล พร้อมชุดโปรแกรมปฏิบัติการ เป็นไป
ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบ
คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 หมวด 4 ข้อ ๒7 การโอน
เงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ ่ม โอนลด ที ่ทำให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

จึงเสนอญัตติต ่อสภาเทศบาล เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลร ัษฎา 
พิจารณาอนุมัติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ต่อไป  

       ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้โอน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็น
รายการใหม่ เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 36,200 บาท 

นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัตใิห้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 

สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 36,200 บาท 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2567 เพื ่อตั ้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 36,200 บาท 
(สำนักปลัดเทศบาล) 

/3.7 ญัตติ... 
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 3.7 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและ             
สิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 และ พ.ศ.2566  
งบประมาณ 15,412.83 บาท (กองคลัง) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรีตำบล 
    รัษฎา เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภีระพงศ์  พิสิฐคุณานนท์ รองนายกเทศมนตรี

ตำบลรัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อคืนเงินภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566  

.................................................... 
หลักการ 

กองคลังเทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืน
เงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 และ พ.ศ.2566 ให้แก่
ผู ้เสียภาษีจำนวน 4 ราย เป็นจำนวนเงิน 15,412.83 บาท (หนึ่งหมื่น              
ห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) 

เหตุผล 
(1) เนื่องจากมีผู ้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 ราย 

ได ้ร ับการยกเว ้นการเส ียภาษีท ี ่ด ินและสิ ่งปล ูกสร ้าง  ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณการยกเว้นมูลค่าของ
ฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ข้อ (1) 
กรณีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและ
มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยทะเบียนราษฎร ให้นำมูลค่า
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้นหักด้วยห้าสิบล้านบาทถ้วน หากมูลค่าของฐาน
ภาษีที่คำนวณได้ดังกล่าวมีมูลค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ให้มูลค่าของฐาน
ภาษีดังกล่าวเท่ากับศูนย์  

 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวด ๖ 
การประเมินภาษี การชําระภาษี และการคืนภาษี มาตรา ๕4 ผู้ใดเสียภาษี
โดยไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาด
ของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิ
ได้รับเงินคืน  

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด 9 ข้อ ๙๔ กรณี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินรายรับและต่อมามีการขอคืนในลักษณะ
ของลาภมิควรได้ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๙๕ และข้อ ๙๖ (๒) 

 
/ข้อ 95 ... 
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 ข้อ 9๕ การถอนเงินรายรับตามข้อ 9๔ ให้ตรวจสอบและมี
สาระสําคัญ  ดังนี้ 

(1) เหตุผลความจําเป็นในการถอนคืนเงินรายรับที่นําส่งเป็นเงินรายรับ
ที่นําส่งแล้ว 

(2) หลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ฯลฯ 
 ข้อ ๙๖ วิธีปฏิบัติในการถอนคืนเงินรายรับ ให้ปฏิบัติดังนี้ 
(2) ขอเงินคืนภายหลังจากปีงบประมาณที ่ร ับเงินรายรับ  เมื่อ

ตรวจสอบแล้วเห็นว่าถูกต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายขาดเงิน
สะสมได้โดยต้องได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
  นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือคืน
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565 ให้แก่ผู้เสียภาษีจำนวน 
15,412.83 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์) 

      ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาด
    เงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 และ 
    พ.ศ.2566 งบประมาณ 15,412.83 บาท 
นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้จ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือคืนเงินภาษีท่ีดิน 
ประธานสภาฯ และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 และ พ.ศ.2566 งบประมาณ 

15,412.83 บาท 
มติที่ประชุม   - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม เพื่อคืนเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
    ประจำปี 2565 และพ.ศ.2566 งบประมาณ 15,412.83 บาท 
 (กองคลัง) 

3.8 ญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2567  
3.8.1 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 

   1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอก
แก้ว - ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,260,000 บาท 

   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณ
ซอยในนา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,550,000 บาท 

   3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรัง                
ซอย 6 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,560,000 บาท 

   4.โครงการแก ้ไขป ัญหาน ้ำท ่วมถนนประชาอุท ิศ หมู ่ท ี ่  5 
งบประมาณ 13,000,000 บาท 

   5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณ
ทางเข้าสุสานชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,930,000 บาท 

   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,300,000 บาท (กองช่าง) 
 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๒๔ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื ่อง ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ 

.................................................... 
หลักการ 

กองช่าง เทศบาลตำบลรัษฎา ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี
งบประมาณ พ .ศ .2567 จำนวน 5  โครงการ  รวมจำนวนเงิน 
26,300,000 บาท (ยี่สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ  

เหตุผล 
เนื่องจากพื้นที่ตำบลรัษฎา มีพื้นที่ติดกับเทศบาลนครภูเก็ต ทำให้

ในเขตพื้นที่มีการขยายตัวของบ้านเรือน  มีหมู่บ้านจัดสรรขึ้นเป็นจำนวน
มาก เป็นจุดศูนย์รวมของสถานศึกษาสำคัญ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัยอยู่ใน
พื ้นที ่อีกด้วย มีการเดินทางสัญจรในพื้นที ่เป็นจำนวนมาก เพื ่อพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานในเขตพ้ืนที่ตำบลรัษฎา เพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้รับ
ความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร และทำให้คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นช่วยลด
ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่และให้ระบายน้ำได้ดีขึ ้น กองช่างจึงได้สำรวจ 
ออกแบบ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งหมด 5 โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอย             
ดอกแก้ว – ซอยเฟื ่องฟ้า หมู ่ท ี ่  5  งบประมาณ 1,260,000 บาท               
(หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอยในนา หมู ่ที ่ 2 งบประมาณ 8 ,550,000 บาท (แปดล้าน                
ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

3. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนน
ตรัง ซอย 6 หมู่ที ่ 3 งบประมาณ 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน            
หกหมื่นบาทถ้วน) 

4. โครงการแก ้ไขป ัญหาน ้ำท ่วมถนนประชาอ ุท ิศ หม ู ่ท ี ่  5 
งบประมาณ 13,000,000 บาท (สิบสามล้านบาทถ้วน) 

5. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล. 
บริเวณทางเข้าสุสานชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,930,000 บาท 
(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

/ตามระเบียบ... 



หน้า ๒๕ 

 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
ใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื ่อนไข (1)                 
ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา จึงขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ พ .ศ .2567 จำนวน  5  โครงการ  รวมจำนวนเงิน 
26,300,000 บาท (ยี ่สิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) เพื ่อบำบัดความ
เดือดร้อนของประชาชน  

      ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาด

เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
   1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอกแก้ว 

- ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,260,000 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณ

ซอยในนา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,550,000 บาท 
   3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรัง                

ซอย 6 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,560,000 บาท 
   4.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 

13,000,000 บาท 
   5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณ

ทางเข้าสุสานชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,930,000 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,300,000 บาท  
นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้จ่ายขาดเงินสะสม ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  

ประธานสภาฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
   1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอกแก้ว 

- ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,260,000 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณ

ซอยในนา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,550,000 บาท 
   3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรัง                

ซอย 6 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,560,000 บาท 
   4.โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนประชาอุทิศ หมู่ที่ 5 งบประมาณ 

13,000,000 บาท 
   5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณ

ทางเข้าสุสานชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,930,000 บาท 
/รวมงบ... 
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   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,300,000 บาท (กองช่าง) 
มติที่ประชุม - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 
   1.โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยดอก

แก้ว - ซอยเฟื่องฟ้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,260,000 บาท 
   2.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมถนน ค.ส.ล.บริเวณ

ซอยในนา หมู่ที่ 2 งบประมาณ 8,550,000 บาท 
   3.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมคูระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนตรัง                

ซอย 6 หมู่ที่ 3 งบประมาณ 1,560,000 บาท 
   4.โครงการแก ้ไขป ัญหาน ้ำท ่วมถนนประชาอุท ิศ หมู่ท ี ่  5 

งบประมาณ 13,000,000 บาท 
   5.โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมกำแพงกันดิน ค.ส.ล.บริเวณ

ทางเข้าสุสานชาวไทยใหม่ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 1,930,000 บาท 
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น  26,300,000 บาท (กองช่าง) 

  3.8.2 โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา 
งบประมาณ 22,000,000 บาท (สำนักปลัดเทศบาล) 

นายนพพร  ย่ีมี  -  ขอเรียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  เสนอญัตติครับ             
ประธานสภาฯ             
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  สมาชิกสภาฯ  ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ญัตตินี้ 
นายกเทศมนตรีฯ    ผมขอมอบให้ นายภาวัต  ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา  
    เป็นผู้ชี้แจงแถลงแทนครับ  
นายนพพร  ย่ีมี   -  อนุญาตครับ ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ 
นายภาวัต  ศุภสุวรรณ  -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน และ 
รองนายกเทศมนตรีฯ ผู้เข้าร่วมประชุม กระผมนายภาวัต ศุภสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัตใิช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  

 .................................................... 
หลักการ 

  สำนักปลัดเทศบาล ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567 เพื่อดำเนินการโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ตำบลรัษฎา จำนวนเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) 

เหตุผล 
  เทศบาลตำบลรัษฎา ได้เพิ่มโครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลรัษฎา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เพ่ิมเติม) 
จำนวนเงิน 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) สำหรับดำเนินการ
ก่อสร้างปรับปรุงสถานที่สำนักงานถาวร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร 
ติดตั ้งระบบงานทะเบียนราษฎรและเครือข่าย และจัดตั ้งศูนย์บริการ
ประชาชน (รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้างของเทศบาลตำบล
รัษฎา) แต่เนื ่องจากในระยะสามเดือนแรกของปีงบประมาณ รายได้ไม่
เพียงพอ 
 

/ระเบียบ... 
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  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข (1) ให้กระทำได้
เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้
จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว ปัจจุบันเทศบาลตำบลรัษฎามีเงินสะสม
ที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ จำนวน 567,405,821.11 บาท     
(ห้าร้อยหกสิบเจ็ดล้านสี่แสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์) 
          จึงเสนอญัตติต่อสภาเทศบาล เพื ่อให้สภาเทศบาลตำบลรัษฎา 
อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนเงิน 
22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) เพ่ือดำเนินการโครงการจัดตั้ง
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา ต่อไป 

     ลงชื่อ     นครินทร์ ยอแสงรัตน์ 
                 (นายนครินทร์ ยอแสงรัตน์) 
                นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 

นายนพพร  ย่ีมี  -  มีท่านใด จะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   -  ไม่มีนะครับ ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาฯ ท่านใด อนุมัติ ให้จ่ายขาด
    เงินสะสม โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา  
    งบประมาณ 22,000,000 บาท 
นางสาวสาธิญา แจ่มจันทร์ -  ที่ประชุมมีมติ อนุมัติ ด้วยคะแนนเสียง 9 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว  
นายนพพร  ย่ีมี -  สรุปที่ประชุมมีมติ อนุมัต ิให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดตั้งสำนัก 
ประธานสภาฯ ทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลรัษฎา งบประมาณ 22,000,000 บาท 
มติที่ประชุม   - มีมติ อนุมัติ ให้จ่ายขาดเงินสะสม โครงการจัดตั้งสำนักทะเบียนท้องถิ่น
    เทศบาลตำบลรัษฎา งบประมาณ 22,000,000 บาท 

(สำนักปลัดเทศบาล) 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืนๆ   
นายนพพร  ย่ีมี -  มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ -  ขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีตำบลรัษฎาครับ 
นายนครินทร์  ยอแสงรัตน์ -  เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ และ ผู้เข้าร่วม 
นายกเทศมนตรีฯ ประชุมทุกท่าน กระผมนายนครินทร์ ยอแสงรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบล

รัษฎา ขอบคุณสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมประชุม เป็นเรื่องน่าดีใจ
ที่ร่วมมือกันในการทำงาน ตอนนี้ของกองช่างก็จะหนักหน่อย อย่างเช่นเรื่อง
ทะเบียนท้องถิ่นที่ดำเนินการแล้ว ดำเนินการอีก เนื่องจากเหตุสุดวิสัย ทั้งที่
เราพยายามเร่งรีบที่จะทำ ผมพยายามจะดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ ใน
ทุกๆโครงการฯ ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับ 

 
 

/นายนพพรฯ... 



หน้า ๒๘ 

 

 

นายนพพร  ย่ีมี   - มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปราย ขอเรียนเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   - ไม่มีนะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลในวันนี้
    นะครับ ณ โอกาสนี้ ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลรัษฎา           
    สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕66 สวสัดีครับ 

เลิกประชุมเวลา   ๑2.45 น.  
 

ลงชื่อ...............................................ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวสาธิญา  แจ่มจันทร์) 

สมาชิกสภาเทศบาล  ปฏิบัติหน้าที่ 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลรัษฎาชั่วคราว 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการ 
        (นายฤทธาคนี  ลีลานนท์) 
 

 
ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
      (นางสาวสาธิญา  แจ่มจนัทร์) 
 

   
ลงชื่อ................................................กรรมการและเลขานุการ 
    (นางสาวจุฑารัตน์  สินธุ์ประดิษฐ์) 
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